

## คำแนะนำการเรียนชุดวิชา57203 ทางเลือกสำหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข

เรียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 57203 ทางเลือกสำหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข

ชุดวิชาทางเลือกสำหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข เป็นวิชาที่มีเนื้อหาแนวคิด หลักการ และการประยุกต์ใช้การแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพ ซึ่งมีลักษณะเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และเป็นการแพทย์ทางเลือกที่ใช้แบบแผนและความเชื่อบางอย่างที่แตกต่างจากการดูแลสุขภาพโดยการแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งเป็นแบบแผนของตะวันตกเป็นหลัก นักศึกษาที่คุ้นชินกับระบบการแพทย์แผนปัจจุบัน จึงอาจประสบปัญหาในการทำความเข้าใจเนื้อหาของชุดวิชานี้ซึ่งมีความหลากหลาย คำแนะนำการศึกษาชุดวิชานี้ จะเป็นแนวทางให้นักศึกษาใช้ประกอบการศึกษาชุดวิชานี้และทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จในการเรียนมากขึ้น

หนึ่งในหน่วยที่ 15 ทางเลือกในการเข้าถึงบริการสุขภาพ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย รวมทั้งเงื่อนไขของกองทุนประกันสุขภาพต่าง ๆ เช่น กองทุนประกันสังคม ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คณะกรรมการบริหารชุดวิชา จึงได้จัดทำเอกสารฉบับเพิ่มเติมในหน่วยที่ 15 โดยจัดเขียนเนื้อหาใหม่สำหรับเรื่องที่ 15.13 ในตอนที่ 15.1 และตอนที่ 15.2-15.3 ใหม่ทั้งหมด เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัยสอดคล้องกับข้อมูลในปัจจุบัน และเริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1/2550 ดังนั้นนักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชานี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2550 จะได้รับเอกสารฉบับเพิ่มเติมที่ส่งให้พร้อมกับเอกสารการสอน ขอให้นักศึกษาทำการศึกษาเนื้อหาใหม่ของเรื่องและตอนในเอกสารฉบับเพิ่มเติมแทนเนื้อหาในเล่มเดิม (โดยการประเมินผลจะประเมินตามเนื้อหาใหม่) ส่วนนักศึกษาที่เคยลงทะเบียนชุดวิชานี้มาแล้ว และไม่ได้สั่งซื้อวัสดุการศึกษาเนื่องจากมีเอกสารการสอนเล่มเก่าอยู่แล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะส่งเอกสารฉบับเพิ่มเติมให้กับนักศึกษา หากนักศึกษาไม่ได้รับ ขอให้ติดต่อสำนักบริการการศึกษา โทร 02-5047623 หรือ 02-5047626

คำแนะนำการเรียนชุดวิชา57203 ทางเลือกสำหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข มีดังนี้ คือ

### 1. วิธีการศึกษาชุดวิชา

ทำแบบประเมินผลก่อนเรียนในแบบฝึกปฏิบัติประจำชุดวิชา ซึ่งนักศึกษาต้องอ่านแผนหน่วยและแผนตอนอย่างละเอียดทั้งแนวคิดและวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบเนื้อหาโดยรวม แล้วจึงเริ่มศึกษาเนื้อหาในหน่วยการสอนแต่ละเรื่องโดยละเอียด และฝึกทำกิจกรรมท้ายเรื่องทุกเรื่อง

หลังจากอ่านเนื้อหาครบทุกเรื่องในหน่วยแล้ว ต้องทำแบบประเมินผลหลังเรียนเพื่อทดสอบว่า เข้าใจเนื้อหาทั้งหน่วยหรือไม่ หากคะแนนจากการทำแบบประเมินผลหลังเรียนยังไม่ดี มีบางข้อฝึกนักศึกษาต้องกลับไปอ่านเนื้อหาส่วนนั้นอีกครั้ง เพื่อแก้ไขและเพิ่มเติมความเข้าใจในเรื่องนั้นให้มากยิ่งขึ้น

2. การเตรียมตัวสอบ เนื่องจากชุดวิชามีรายละเอียดเนื้อหาหลากหลาย นักศึกษาจะต้องอ่านทุกหน่วย และอาจใช้วิธีการทำโน้ตย่อช่วยให้จำได้ดีขึ้น นอกจากนี้ควรทบทวนเนื้อหาในแต่ละหน่วย จนให้แน่ใจว่ามีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหา สามารถตอบวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้ เพื่อที่ในเวลาสอบจะสามารถจำแนก และวิเคราะห์ตัวเลือกต่าง ๆ ได้ว่า ตัวเลือกใดถูกที่สุด หรือตัวเลือกใดที่เป็นตัวลวง

หากนักศึกษาพยายามทำตามแนวทางในการศึกษาชุดวิชาดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการบริหารชุดวิชาทางเลือกสำหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาจะสามารถสอบผ่านชุดวิชานี้ไปได้โดยไม่ยากนัก

รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา เพ็ญศิริินภา  
ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชา  
57203 ทางเลือกสำหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข